

Số : / BC-UBND

Ninh Phước, ngày tháng 5 năm 2024

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2024; Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.**

Căn cứ công văn bản số 1797/STC-TTr ngày 10/5/2024 của Sở Tài chính về việc Báo cáo kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2024.

Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 06 tháng đầu năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Cụ thể như sau:

#### **I. Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:**

##### **1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về THPT,CLP**

Năm 2024, Huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật. Trong đó quan tâm, chú trọng việc học tập, triển khai thực hiện Luật THPT, CLP; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Các Nghị định, Nghị quyết, Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Công tác tuyên truyền về THPT, CLP được triển khai kịp thời; Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát luôn được lồng ghép, tăng cường thực hiện; Công tác biểu dương, khích lệ đối với tập thể, cá nhân tiên tiến, điển hình được quan tâm chú trọng, đồng thời tích cực đấu tranh, chống lại hành vi tham nhũng, lãng phí, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và ngăn chặn, hạn chế thất thoát, lãng phí.

##### **2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện**

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện xem đây là nhiệm vụ trọng tâm và chỉ đạo thực hiện thường xuyên; Đồng thời tổ chức quán triệt và tiếp tục triển khai thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã thực hiện như: Triển khai Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Quyết định số 2283/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc Ban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, Quyết định số 5465/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, về việc Ban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí huyện Ninh Phước giai đoạn 2021-2025, Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 26/02/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc Ban hành Chương trình Thực

hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2024; UBND huyện ban hành Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 13/3/2024 về chương trình THPTK, CLP năm 2024 làm cơ sở cho các cơ quan, đơn vị, các ngành, địa phương thực hiện xây dựng chương trình THPTK,CLP năm 2024 của đơn vị mình; Với mục tiêu đưa công tác THPTK,CLP đi vào thực chất với những kết quả cụ thể; Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác THPTK,CLP trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, góp phần tăng cường nguồn lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế.

Các cấp ủy Đảng, Chính quyền và hệ trên địa bàn Huyện nhận thức rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; từ đó, đã có những chuyển biến tích cực trong công tác phòng chống tham nhũng; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã chủ động trong việc kiểm tra, thanh tra nhằm phát hiện xử lý kịp thời các hành vi lãng phí.

### **3. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về THPTK, CLP.**

Trong 6 tháng đầu năm 2024, đã triển khai thực hiện 02 cuộc kiểm tra việc thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; đã kịp thời phát hiện và nhắc nhở, khắc phục một số sai phạm tại một số đơn vị; có 06 đơn vị thực hiện chi sai chế độ, định mức, tiêu chuẩn, đề nghị xuất toán, nộp hoàn trả NSNN với tổng số tiền 7,3 triệu đồng. Đồng thời qua đó hướng dẫn những khó khăn, vướng mắc trong công tác điều hành ngân sách, quản lý tài chính; Đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt công tác tài chính, ngân sách.

## **II. Tình hình, kết quả THPTK, CLP**

### **1. Kết quả THPTK,CLP cụ thể trong các lĩnh vực:**

#### **a) Trong công tác rà soát các văn bản quy định định mức, tiêu chuẩn, chế độ:**

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị thường xuyên cập nhật, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến các quy định của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các quy định định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong các lĩnh vực quản lý, sử dụng ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý công sản,... và các văn bản quy phạm pháp luật khác do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; Các ngành, địa phương đã chủ động rà soát các văn bản thuộc phạm vi quản lý của ngành, địa phương để kịp thời báo cáo cấp trên có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với quy định hiện hành, thông qua việc tham gia ý kiến vào dự thảo sửa đổi các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ, ngành Trung ương, Nghị quyết, Quyết định của UBND tỉnh.

#### **b) Trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước:**

- Đến nay có 17/25 đơn vị, 9/9 xã, thị trấn thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ - CP và Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính ( Có 8 đơn vị dự toán không thực hiện cơ chế tự chủ: 6 hội, công an và quân sự huyện), 56/56 đơn vị sự nghiệp công lập đã thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ, Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Qua quá trình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong năm trên cơ sở biên chế, nhiệm vụ và

kinh phí được giao của cấp có thẩm quyền, 100% các đơn vị được giao quyền tự chủ đầu tư xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý sử dụng tài sản công, trong đó xác định tiết kiệm biên chế, sắp xếp phân công nhiệm vụ hợp lý theo trình độ và chuyên môn của từng cán bộ, công chức theo đề án vị trí việc làm được phê duyệt. Cân đối các khoản chi hoạt động thường xuyên, ngay từ đầu năm Huyện đã thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên để cải cách tiền lương theo quy định là 4 tỷ 405 triệu đồng.

Huyện cũng đã triển khai thực hiện dự toán theo đúng quy định tại Thông tư số hướng dẫn 76/2023/TT-BTC ngày 29/12/2023 của Bộ Tài chính, Quy định về tổ chức thực hiện dự toán năm 2024; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính Phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2024; Tổ chức thực hiện tốt việc công khai về tài chính và nguồn phân bổ vốn đầu tư phát triển theo quy định.

#### **c) Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN:**

- Trên cơ sở kế hoạch vốn được giao của UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện đã trình Hội đồng nhân dân huyện phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện. Vốn đầu tư phát triển được phân bổ đúng nguồn, đúng tính chất, đúng chương trình để thực hiện đúng mục tiêu, đã có đầy đủ thủ tục đầu tư theo đúng quy định, phân bổ theo thứ tự ưu tiên theo Luật đầu tư công, thanh toán ưu tiên các công trình đã quyết toán, vốn cho các công trình chuyển tiếp hoàn thành trong năm, còn lại phân bổ cho các công trình thực hiện mới;

- Trong 6 tháng đầu năm 2024, công tác thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật các công trình XDCB đã tổ chức phê duyệt nguồn vốn huyện và xã làm chủ đầu tư trình UBND huyện phê duyệt thấp hơn so với chủ đầu tư trình duyệt với số kinh phí là 166 triệu đồng ; Công tác thẩm tra quyết toán đã phê duyệt quyết toán giảm 780 triệu đồng so với dự toán được duyệt.

#### **d) Trong quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, tài sản công.**

- Phối hợp với các ngành chức năng rà soát, kiểm tra lâm sản và phương tiện, tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước và tài sản không còn nhu cầu sử dụng trên địa bàn huyện để tham mưu thanh lý (đang thực hiện hồ sơ thanh lý các trường học trên địa bàn huyện). Tham gia định giá tài sản thiệt hại trong tố tụng hành sự, dân sự để phục vụ điều tra và xử án là 18 vụ.

- Trong công tác quản lý, sử dụng đất đai: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm đúng theo quy định, công tác thu hồi đất thực hiện đúng theo quy hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đúng theo quy định pháp luật.

#### **e) Trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên.**

Việc quản lý, khai thác và sử dụng đất đã được đẩy mạnh với các biện pháp đồng bộ hơn, từ khâu quản lý quy hoạch đề xuất điều chỉnh quy hoạch, khai thác, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, khắc phục tình trạng khai thác, sử dụng đất không đúng mục đích. Bên cạnh đó, UBND huyện đã

tăng cường công tác kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ theo quy định pháp luật đối với hoạt động khai thác khoáng sản gắn với công tác bảo vệ môi trường; chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng của huyện phối hợp cùng chính quyền địa phương trong công tác kiểm tra, xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn nhằm ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, làm thất thoát tài nguyên khoáng sản của nhà nước.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai là 06 trường hợp, số tiền phạt xử phạt 19 triệu đồng, vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản là 16 trường hợp, với tổng số tiền xử phạt là 7 triệu đồng; Tịch thu 13,3 m<sup>3</sup> đất san lấp.

#### **f) Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực Nhà nước**

- Công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ luôn được quan tâm và được thực hiện theo đúng quy trình: từ khâu tuyển dụng cán bộ - công chức thực hiện theo phân cấp, trên cơ sở công khai, minh bạch; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thực hiện theo hướng đào tạo cán bộ, công chức thuộc diện quy hoạch, dự nguồn, đào tạo phù hợp với ngành chuyên môn. Trong 6 tháng đầu năm 2024, chưa có trường hợp nào được cử đi đào tạo.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện kỷ cương lao động trong các cơ quan, đơn vị hành chính - sự nghiệp.

- Trong 6 tháng đầu năm 2024, thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của BCH Trung ương khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực, huyện tổ chức thực hiện rà soát, thực hiện tinh giản biên chế 06 trường hợp là viên chức.

## **2. Đánh giá chung:**

### **a) Kết quả đạt được:**

Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc các giải pháp về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện tốt các quy trình về công khai tài chính đối với các cấp ngân sách, kế hoạch đầu tư công, công khai quy trình thu và sử dụng các loại quỹ, xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, tài nguyên, tăng cường công tác kiểm tra khai thác khoáng sản nhằm ngăn chặn nguy cơ lãng phí tài nguyên trên địa bàn. Việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Huyện.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, các ngành, địa phương và các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện đã thực hiện tốt Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Gắn công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với công tác phòng, chống tham nhũng, với nhiệm vụ cải cách hành chính và xác định rõ các nội dung phải THPTK, CLP theo quy định của Luật; Công tác THPTK,CLP Điều hành ngân sách theo dự toán được giao, thực hiện tốt kỷ cương kỷ luật tài chính, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

### **b) Những tồn tại, hạn chế:**

- Việc xây dựng chương trình THPT, CLP ở một số cơ quan, đơn vị còn chung chung chưa xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, tiêu chí đánh giá tiết kiệm cho ngành, lĩnh vực, cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý để đánh giá được kết quả thực hiện và đề ra biện pháp cụ thể trong THPT, CLP.

- Chế độ thực hiện thông tin báo cáo ở một số cơ quan, đơn vị chưa kịp thời, chất lượng, số liệu báo cáo chưa đầy đủ nên việc tổng hợp báo cáo chưa đáp ứng được hết yêu cầu.

- Công tác tự kiểm tra nội bộ việc THPT,CLP của các cơ quan, đơn vị vẫn còn hạn chế, hầu hết các vụ việc phát hiện do quá trình kiểm tra, thanh tra của cơ quan các cấp.

### **III. Phương hướng, nhiệm vụ về THPT, CLP trong 6 tháng cuối năm 2024:**

- Tiếp tục thực hiện tốt Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Gắn công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với công tác phòng, chống tham nhũng.

- Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về THPT, CLP, các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, địa phương và các văn bản khác liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Thực hiện xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, tiêu chí đánh giá tiết kiệm cho ngành, lĩnh vực, cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý để đánh giá được kết quả thực hiện và đề ra biện pháp cụ thể trong THPT, CLP. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân và chế độ trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong quản lý sử dụng NSNN.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về THPT, CLP đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng kinh phí NSNN, tiền, tài sản của Nhà nước, tài nguyên thiên nhiên,...; Đặc biệt chú trọng tổ chức thực hiện THPT,CLP gắn với việc giám sát của tổ chức đoàn thể tại cơ quan, đơn vị. Kiên quyết xử lý theo đúng quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm, gây lãng phí... ; Khuyến khích, khen thưởng kịp thời với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có thành tích trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện công khai trong THPT,CLP đặc biệt là công khai các hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành vi lãng phí.

- Thực hiện đầy đủ kịp thời thông tin báo cáo theo yêu cầu và đúng thời gian quy định.

Trên đây là tổng hợp báo cáo kết quả THPT, CLP 6 tháng đầu năm 2024, và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước./.

*(Đính kèm phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính.)*

**Nơi nhận:**

- Sở Tài chính;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Ngô Khánh**

